

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính thưa quý cử tri!

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ LỆ NHI**

Sinh ngày: 13/11/1983.

Quê quán: *Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.*

Thường trú: Tổ 2, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đông Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ.

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tôi đã được Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, khi là một nữ ứng viên trẻ, ngoài Đảng được giới thiệu ứng cử. Tôi ý thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước.

Tôi luôn xác định, dù trở thành đại biểu HĐND tỉnh hay không thì cũng luôn cố gắng cống hiến hết khả năng của mình để phục vụ cho ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh, là cầu nối giữa các nhà khoa học, cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân địa phương. Nếu cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính là tạo điều kiện cho tôi được thường xuyên tiếp xúc với cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt thuận lợi, khó khăn để có những đề xuất giúp đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Với trách nhiệm là công chức của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước và phát triển KH&CN, tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

- Một là, tôi sẽ đề xuất phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương: Tập trung tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây

dựng các thương hiệu đặc sản trong vùng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tham mưu, đề xuất xây dựng các mô hình với những giống cây trồng và vật nuôi mới có năng suất cao, phẩm chất tốt; các quy trình công nghệ chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch phù hợp với điều kiện địa phương. Đề xuất với cơ quan chức năng vận dụng linh hoạt các chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhân rộng những mô hình tiên tiến.

- *Hai là*, tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐND; giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp, các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- *Ba là*, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, các nghị quyết, các văn bản dưới luật, tìm hiểu thực tế ở địa phương trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với HĐND những giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

- *Bốn là*, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Có ý thức trách nhiệm tiếp công dân, khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thì phải nghiên cứu giải quyết kịp thời. Nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc theo dõi việc giải quyết và yêu cầu người có thẩm quyền thông báo cho mình biết kết quả.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các cấp lãnh đạo cũng như quý cử tri.

Trân trọng cảm ơn!